



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการกรม
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๒๕๓ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๔๒๕๓ [http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด ส่งนวัตกรรมระบบการบริหารสภาพคล่องสหกรณ์ออมทรัพย์

คว่ำรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด ส่งนวัตกรรมระบบการบริหารสภาพคล่องสหกรณ์ออมทรัพย์ประเภท คว่ำรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ในงาน “ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘” จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

นายปรัชญา ดิลกสัตยา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ เปิดเผยว่า สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด ซึ่งอยู่ในการดูแลส่งเสริมของสำนักงานสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ ซึ่งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ได้มาตรฐานระดับ ๑ และได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับภาค เนื่องจากมีผลการดำเนินงานที่มีความก้าวหน้า ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสหกรณ์และคำนึงถึงประโยชน์ของมวลสมาชิก ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น ๓,๖๒๖ คน ทุนดำเนินงาน ๑๑,๕๖๑ ล้านบาท

นอกจากนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด ยังได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการประกวดนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับภาค ประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งจัดโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งได้จัดให้มีการนำเสนอและคัดเลือก “ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘” เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี เนื่องจากได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างนวัตกรรมของสหกรณ์ออมทรัพย์จึงได้ส่งเสริมให้สหกรณ์สมาชิกสร้างนวัตกรรม และจัดให้มีการประกวดตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ เป็นต้นมา การนำเสนอผลงานนวัตกรรมของสหกรณ์ออมทรัพย์ ถือว่าเป็นการเผยแพร่นวัตกรรมของสหกรณ์และเป็นโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมระหว่างกันของสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่จะช่วยให้เป็นแรงขับเคลื่อนให้สหกรณ์อื่นนำไปปรับใช้ และเกิดการสร้างนวัตกรรมอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต ทำให้สหกรณ์ออมทรัพย์เข้มแข็งภายใต้ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน

ทั้งนี้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้เปิดโอกาสให้ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้ง ๘ ชมรม พิจารณาคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับภาค ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อส่งเข้าประกวดและจะต้องมานำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘ โอกาสนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด ได้ส่งผลงานนวัตกรรมในชื่อ “ระบบการบริหารสภาพคล่องสหกรณ์ออมทรัพย์” โดยส่งเข้าประกวดในนามชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ ๑ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ โดยจะเข้ารับมอบรางวัลผลงานนวัตกรรมดีเด่นระดับประเทศ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
